

Làm cách nào để quần áo nhanh khô cấp tốc để bạn kịp thời sử dụng trong thời tiết nồm ẩm, mưa phùn kéo dài? Còn chần chờ gì mà không tham khảo ngay những mẹo làm khô quần áo nhanh ngay tại nhà "cực xịn" dưới đây.

Giặt quần áo vào buổi sáng sớm

Thời điểm tốt nhất để giặt và phơi quần áo chính là buổi sáng sớm, đây là lúc thời tiết đẹp nhất trong ngày, thường ít mưa, có đủ thời gian cả ngày để quần áo được khô đều nhất.

Nhiều người cứ nghĩ giặt đêm sẽ tiết kiệm nhiều thời gian, tuy nhiên buổi tối không có gió và ánh nắng mặt trời, không gian lại bị hạn chế, độ ẩm tăng cao sẽ khiến cho quần áo bị ẩm và gây mùi hôi khó chịu.

Sử dụng nước xả vải khi giặt

Việc dùng thêm một số nước xả vải chuyên biệt sẽ có thể giúp quần áo nhanh khô hơn.

Thêm vào đó, nước xả vải không những giúp đồ của bạn được thơm tho, loại bỏ vi khuẩn, một số loại nước xả còn có thêm nhiều tính năng xả 1 lần, tiết kiệm thời gian và có khả năng hấp thụ ánh nắng tốt hơn, khiến cho quần áo nhanh khô hơn so với thông thường.



Sử dụng máy sấy/máy giặt sấy

Nếu nhà có diện tích rộng và khối lượng quần áo giặt mỗi ngày lớn, bạn nên trang bị sử dụng máy sấy quần áo để có thể đáp ứng nhu cầu sấy quần áo với khối lượng lớn của gia đình.

Nếu nhà có không gian nhỏ, không thể được cùng lúc máy giặt và máy sấy, thêm vào đó, lượng quần áo giặt của gia đình mỗi ngày ít thì bạn nên sử dụng máy giặt có kèm chức năng sấy để có thể đáp ứng nhu cầu giặt mà còn tiết kiệm chi phí, diện tích.

Giặt đồ bằng nước nóng

Để quần áo nhanh khô, bạn có thể sử dụng máy giặt có chế độ giặt nước nóng để quần áo vừa được khử sạch vi khuẩn, vừa khô nhanh hơn.

Nếu nhà không có máy giặt hoặc máy không có chế độ giặt nước nóng thì bạn cũng có thể nấu nước nóng (vừa đủ nóng để giặt tay), sau khi giặt xong nhúng quần áo

vào rồi vắt trước khi phơi, mẹo dùng này sẽ khiến hơi nóng sẽ bốc hơi nhanh khiến đồ nhanh khô hơn.



Làm khô quần áo bằng bàn là

Nếu ngại sử dụng máy sấy hong khô quần áo mất nhiều thời gian, bạn cũng có thể thử dùng bàn là. Bàn là một trong những cách làm quần áo khô nhanh trong 5 phút hiệu quả, giúp làm phẳng quần áo cùng lúc.

Quần áo của bạn sẽ khô trong tức thì mà không phải đợi cả ngày trời như cách phơi quần áo tự nhiên giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức làm việc nhà.

Sau khi giặt xong đồ, bạn vắt thật ráo nước sau đó trải đồ ra mặt phẳng, dùng bàn ủi khô hoặc chức năng ủi khô để ủi, sau khi hơi nóng phủ khắp quần áo thì bạn mang ra phơi, lúc này đồ sẽ khô rất nhanh.

Phơi quần áo trước quạt

Bạn có thể dùng quạt để làm khô quần áo khi thời tiết không có nắng. Cách làm khô quần áo này nhanh và vô cùng đơn giản.

Khi quần áo bạn giặt vẫn còn ẩm ướt, nếu một lát sau bạn phải dùng những quần áo đó để đi làm thì bạn hãy dậy sớm một chút và đem quần áo đặt trước quạt. Hãy bật chế độ quạt mạnh nhất để đồ mau khô.



Phơi quần áo bằng kẹp và phơi ngược

Bạn vẫn phơi quần áo theo cách truyền thống nhưng thay vì sử dụng móc phơi, bạn nên dùng kẹp quần áo giúp tăng hiệu quả làm khô tốt hơn. Kẹp quần áo giúp trải rộng đồ, đón gió và ánh nắng tốt hơn, từ đó giúp quần áo được khô nhanh hơn.

Tuy nhiên, khi phơi bạn nên lộn trái quần áo để tránh ánh nắng trực tiếp khiến quần áo bị bạc màu, hỏng vải.

Bạn hãy vắt thật ráo nước và giữ thật mạnh để quần áo được ráo nước sau khi giặt xong, để không bị nhăn sau khi phơi khô.

Sau đó, bạn dùng móc, treo lên dây và phơi ngoài trời. Đối với các loại quần áo như quần jean, quần tây, quần thun dài nam, áo thun... bạn nên phơi ngược, dùng kẹp ghim lại, sẽ khiến đồ nhanh ráo vào để khô hơn.

Sấy quần áo bằng máy sấy tóc

Ngoài công dụng sấy khô tóc, máy sấy tóc còn có thể giúp bạn làm khô quần áo vô cùng nhanh chóng. Đặc biệt, máy sấy có chức năng điều chỉnh mức nhiệt theo mong muốn giúp bạn dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ khi sấy, phù hợp với nhiều chất liệu vải khác nhau.

Bạn chỉ cần trang bị một chiếc máy sấy tóc, quần áo của bạn đã có thể được làm khô nhanh chóng, không tốn quá nhiều công sức và tiền bạc.

Đây là mẹo vặt cực kỳ đơn giản và hiệu quả giúp cho quần áo nhanh khô và không để lại mùi khó chịu. Các bước thực hiện như sau:

- **Bước 1:** Dùng kéo cắt 1 góc đáy túi ni lông đi. Bạn nên cắt 1 đường chéo khoảng 5cm thôi nhé vì cắt rộng quá thì hiệu quả hơi lâu đấy.
- **Bước 2:** Bạn cho áo bị ướt vào gọn trong túi ni lông.
- **Bước 3:** Cho máy sấy tóc vào rồi túm đầu túi ni lông lại cho kín và bật nút khởi động máy. Trong lúc máy khởi động thì bạn cũng xoay đầu máy qua lại để hơi nóng tỏa đều.

- **Bước 4:** Sau khoảng 1 phút bạn lấy áo ra. Áo sẽ khô hoàn toàn. Nếu chưa khô, bạn tiếp tục thêm khoảng 1 phút nữa. (không nên sấy liên tục trong thời gian quá lâu, sẽ làm máy nóng quá tải gây hư máy.)



Giũ

Đối với quần áo khi được giặt bằng tay, bạn nên vắt cho ráo hết nước, sau đó giũ thật mạnh để nước đọng trong vải văng hết ra ngoài và đem đi phơi. Thêm vào đó, phương pháp này giúp quần áo không bị nhăn sau khi phơi khô.

Hút ẩm bằng khăn bông

Bằng 1 chiếc khăn bông, bạn đã có thể áp dụng cách làm quần áo khô nhanh trong 5 phút siêu hiệu quả. Khăn bông sẽ giúp hút ẩm hiệu quả, nhờ đó giảm thời gian làm khô đồ so với cách phơi đồ thông thường.

Để thực hiện, bạn cần chuẩn bị cho mình một chiếc khăn bông dày và to có khả năng thấm hút tốt, bọc vừa quần áo của bạn.

- Trải khăn ra và đặt quần áo mới giặt xong vào đó, bạn chỉ nên đặt 1 chiếc áo hoặc giúp lực vắt dễ dàng hơn.
- Cuộn khăn có chứa áo quần bên trong lại và vắt thật mạnh. Khi đó, khăn sẽ thấm và hút nước trong áo quần, giúp quần áo nhanh khô hơn. Làm lặp đi, lặp lại khoảng 2- 3 lần rồi đem phơi bên ngoài trời gió hoặc gần lò sưởi.



Cho quần áo vào tủ lạnh

Tủ lạnh sẽ giúp bạn có thể làm khô quần áo bị ướt hoặc còn ẩm. Bạn chỉ cần gấp quần áo chưa khô lại, sau đó cho vào một túi nhựa và bỏ vào ngăn đá của tủ lạnh.

Với cách làm khô quần áo nhanh này sẽ hiệu quả hơn, nếu bạn để quần áo qua đêm. Sáng hôm sau, bạn chỉ cần lấy quần áo ra và dùng bàn ủi là qua một lần để

bay hết hơi lạnh. Đây là cách làm tuyệt vời và phù hợp cho những ngày thời tiết thiếu nắng.

Phơi quần áo trong phòng điều hòa

Máy điều hòa không chỉ làm mát vào những ngày hè oi bức, mà còn giúp hong khô quần áo cực nhanh, vì cơ chế hoạt động của điều hòa là hút ẩm và tạo hơi mát trực tiếp.

Chính vì vậy, khi đặt quần áo trong phòng điều hòa sẽ giúp quần áo được rút ẩm, hút nước nhanh chóng, giúp quần áo khô nhanh hơn.

Khi sử dụng điều hòa làm khô quần áo, bạn có thể để chế độ làm mát hoặc chế độ nóng đều cho hiệu quả làm khô quần áo nhanh chóng như nhau. Điều hòa có chế độ mát giúp hút ẩm hoặc điều hòa 2 chiều, chế độ nóng giúp hong khô quần áo tốt.



Giữ khoảng cách khi phơi quần áo

Giữ khoảng cách khi phơi quần áo sẽ giúp tia nắng và gió có thể chiếu thẳng lên sợi vải và làm khô nhanh chóng nhất là những ngày nắng ít.

Đồng thời, phương pháp này giúp quần áo không bị ám mùi hôi. Nếu dồn quần áo thành một khối thì không những không thể giúp quần áo khô mà còn đem lại nấm mốc hoặc mùi ảm khi quần áo chưa khô, điều này sẽ khiến bạn cực kỳ khó chịu.

Hy vọng những thông tin chúng tôi tổng hợp trên đã giúp ích cho bạn tìm hiểu những cách làm quần áo khô nhanh để thuận tiện áp dụng. Trân trọng.